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ผู้มาประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา   09.40  น. 
 

 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องสืบเนื่อง 
1.1 เสนอผลการศึกษาเพื่อทบทวนสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจําปี 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซ่ึงเป็นเจ้าของวาระ ได้ขอเลื่อนวาระการประชุมนี้ออกไปพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 1.2 เสนอผลการศึกษาเพื่อทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กรสายวิชาการในคณะ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ซ่ึงเป็นเจ้าของวาระ ได้ขอเลื่อนวาระการประชุมนี้ออกไปพิจารณาในการ 

ประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  

2.1 ข้าราชการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ร้อยโทอรรถ ชมาฤกษ์ ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา เลขประจําตําแหน่ง 1521 สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2542 ได้ย่ืนความประสงค์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ซ่ึงทางกลุ่ม
งานยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
รายดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายท่ีสามารถจะขอกําหนดตําแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ โดย
ได้ผ่านการประเมินผลการสอนจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ เวียนพิเศษ/2554 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 แล้ว จึงเสนอ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. แบบ ก.พ.อ. 03   
2. รายงานผลการประเมินผลการสอน (ค่าน้ําหนักคะแนนที่ได้ 33.07 จากคะแนนเต็ม 50/  

อยู่ในระดับชํานาญ) 
3. ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วย 

3.1 ผลงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
1) อรรถ ชมาฤกษ์ (2551),  “การศึกษาสภาวะน่าสบายในบ้านเรือนพื้นถิ่นไท-เลย 

(Comfort Condition in Tai-Loei Traditional Houses)”,  วารสารวิชาการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  ปีท่ี 7,  หน้า 80-90. 

3.2 บทความทางวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
1) อรรถ ชมาฤกษ์ (2554),  “แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

เพื่อป้องกันเหตุวินาศกรรมและการก่อการร้าย (An Environmental Design 
Guideline to Prevent Sabotage and Terrorism)” , วารสารวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2554, ปีท่ี 10  ยังไม่ระบุ
หน้า. (อยู่ระหวา่งการตีพิมพ์) 

 

อนึ่ง ผลงานทางวิชาการตามข้อ 3.2 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ หากผู้ขอฯ ได้รับการพิจารณาให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยจะออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยถือเอาวันที่ท่ีกอง
การเจ้าหน้าท่ีได้รับวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คัดสรรจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาผลงาน 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกลา่วเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการตอ่ไป
ได้ และมีมติเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 รายชื่อ โดยวิธีลับ จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ.กําหนด 
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป   
 

 2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภายในประเทศ 
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หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า นางสาวนิธิวดี ทองป้อง พนักงานมหาวิทยาลัย เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง 1452 ขออนุญาตสมัครและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกหากได้รับการคัดเลือก ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการ
ออกแบบ (นานาชาติ) ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยประสงค์จะขออนญุาตลาศึกษาแบบเต็มเวลา และได้แนบรายละเอียด
ผู้ปฏิบัติงานแทนระหว่างการลาศึกษามาเพื่อพิจารณาด้วย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท่ี
มีรายชื่ออยู่ในแผนที่คณะจะพัฒนาเข้าสู่คุณวุฒิปริญญาเอก ในปี 2553 และกําหนดสาขาวิชาที่จะให้ศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก คือ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

 

และนอกจากนี้ มีอาจารย์อีกจํานวน 2 ราย ซ่ึงมีรายชื่ออยู่ในแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ภายในปี 2556 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ  จันทะรี และ นางรัตติกร  ศิริขันธ์ บุตรลา ได้ขออนุญาต
สมัครและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหากได้รับการคัดเลือก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรายแรกจะขอ
อนุญาตลาศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ  ส่วนรายที่สองจะขออนุญาตลาศึกษาแบบเต็มเวลาในปีการศึกษา 2555 แต่
เนื่องจากเรื่องที่เสนอขออนุญาตสมัครและเข้าศึกษาต่อนั้น อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของรองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา เพื่อปรับแผนพัฒนาอาจารย์ฯ ให้สอดคล้องกับปีและสาขาวิชาที่จะไปศึกษา รวมท้ังปรับปรุงการจัดกลุ่ม
สาขาวิชาศึกษาต่อที่คล้ายคลึงกันไว้ในชื่อกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดการและการเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
สําหรับการขออนุญาตสมัครและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ท้ังสองรายดังกล่าวเพิ่มเติมจากราย
นางสาวนิธิวดีฯ ไปในคราวเดียวกันด้วย 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการสมัครและเขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์
ท้ังสามรายขา้งตน้ตามที่เสนอ  และขอให้รองคณบดีฝา่ยวางแผนและพัฒนา เรง่รัดการปรบัแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อให้ทันสําหรับนําไปใช้ในการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

2.3  แผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาคณะ พ.ศ.2555-2559  
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กําหนดยุทธศาสตร์บริหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2559  ซ่ึงกําหนดเป้าหมาย “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 
ของประเทศ, อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย  และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก” เป็นกรอบทิศทางสําคัญเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย จึงได้กําหนดทิศทาง เป้าหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) โดย
กําหนดให้จัดทําแผนหลักสูตรฯ  และให้คณะวิชาเสนอแผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงสาระสําคัญหลักคือ พยายามกระตุ้นให้คณะเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าระดับปริญญาตรี โดย
กําหนดเป้าหมายจํานวนการรับนักศึกษาไว้ในปี พ.ศ.2559 ให้มีสัดส่วนระหว่างระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา เป็น  
50 : 50   ซ่ึงปัจจุบันคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์มีสัดส่วนจํานวนการรับ เป็น 75 : 25 เนื่องจากยังจําเป็นต้องผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพอยู่  ซ่ึงทางฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ ฯ ได้ปรึกษากับหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว
จึงกําหนดเป็นแผนการเปิดหลักสูตรใหม่และเป้าหมายการรับนักศึกษา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดย
ในตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีคณะจะรับในแต่ละปี (พ.ศ.2555-
2559)  ซ่ึงคิดเป็นสัดสว่นร้อยละระหว่างปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา ในปี พ.ศ.2555-2556 เท่ากับ 61 : 39  และใน
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ปี พ.ศ.2557-2559 เท่ากับ 52 : 48  โดยในปี พ.ศ.2557 จะมีการเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม ด้วย  ส่วนในตารางที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม่และจํานวนนักศึกษาท้ังหมดในแต่ละ
หลักสูตร ตามแผน ปี พ.ศ.2559  ซ่ึงรวมแล้วคณะฯ จะมีสัดส่วนจํานวนนักศึกษาท้ังหมด ระหว่างปริญญาตรี : 
บัณฑิตศึกษา เท่ากับ 70 : 30  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลยักําหนด 50 : 50    อย่างไรก็ตาม ทางคณะจะ
นําข้อมูลสัดส่วนจํานวนนักศึกษาดังกล่าวเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปรวมกับคณะต่าง ๆ ในกลุ่มสาขาวิชา
เดียวกัน (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  เพื่อเกลี่ยสัดส่วนให้ได้เป็น 50 : 50  ในภาพรวมของกลุ่ม
สาขาวิชาต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาคณะ 
พ.ศ.2555- 2559 ดังกล่าว 

กรรมการประจําคณะ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็น ซ่ึงเป็นประเด็นที่ควร
พิจารณาควบคู่ไปกับการกําหนดจํานวนรับนักศึกษาด้วย เช่น การสนับสนนุอัตรากาํลังสายผูส้อนจากทาง
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีจํานวนสัดสว่นที่สมดุลกับจํานวนนักศกึษาท่ีจะรับ , แผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนรายบคุคลของ
คณะ เพื่อความกา้วหน้าในวชิาชีพและมีจํานวนสดัส่วนที่เพียงพอต่อการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตําแหน่งทาง
วิชาการ/วุฒิการศึกษา ของอาจารย์ประจําหลักสูตร), ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอกับจํานวนการรบั
นักศึกษาในแต่ละปี ซ่ึงควรมีแผนและข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมด้วย เป็นต้น 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบในหลักการสําหรับแผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา
คณะ พ.ศ.2555- 2559 ตามท่ีเสนอ  และขอให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับประเด็นที่กรรมการประจําคณะ
เสนอไปพิจารณาร่วมกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  

3.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประธานแจ้งว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นตามคําเชิญของทางวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554  โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ 
ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ท้ังสองฝ่ายตระหนักถึงความสําคญัในการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ มีความเชื่อมโยง

ศาสตร์กันอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้บังเกิดความหลากหลาย 
ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้ายวิชาการ ด้านวิชาชีพ และเอื้อ
ประโยชน์แก่นักศึกษาในการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและโอกาสในการประกอบวิชาชีพ 

การดําเนินการ 
ท้ังสองฝ่ายตกลงทําความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษา รวมถึงการพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน โดยให้ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
1. ร่วมกันดําเนินการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 

แลกเปลี่ยนนักศึกษา สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้ร่วมสอนในหลักสูตร 
2. ร่วมกันดําเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ

สนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
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ท้ังนี้  สําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวนี้  ท้ังสองฝ่ายจะเจรจาตก
ลงกันในโอกาสต่อไป  จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.2  การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจําปีงบประมาณ  
      พ.ศ.2554 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 
ท่ีเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2554 จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 8,859,695 
บาท จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง นั้น บัดนี้ ได้รับอนุมัติโครงการ โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน 1 โครงการ (โครงการวิจัยพัฒนาการแปรรูปเพื่อสนับสนุน
การลงทุน กิจกรรมจัดต้ังศูนย์วิจัยโดยจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตภาคการเกษตร) 
งบประมาณ 7,499,695 บาท และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 1 โครงการ (โครงการวิจัยพัฒนาการแปรรูป
เพื่อสนับสนุนการลงทุน กิจกรรมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตการเกษตรและวัสดุเกี่ยวเนื่อง) 
งบประมาณ 1,360,000 บาท ซ่ึงเป็นงบประมาณสําหรับการจัดหาครุภัณฑ์ท้ังหมด 

เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ และข้อกําหนดจากจังหวัดแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะ 
หัวหน้าโครงการ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร ร่วมประชุม เพื่อเร่งดําเนินงานในการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ ให้ทันภายในปีงบประมาณ 2554 โดย
มอบหมายให้ฝ่ายพัสดุคณะ ดําเนินการประสานกับบริษัท ห้าง ร้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดของครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
จนสามารถนํามาสู่กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามระเบียบของทางราชการต่อไป โดยขณะนี้อยู่ในช่วงการประกาศ
สอบราคา และเริ่มการเปิดซอง ฯ ต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 นี้ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ ไชยะกุล ในฐานะประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร แจ้งว่า ประธานหลักสูตรฯ ไม่ได้รับแจ้งให้ทราบมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้มีการจัดทํารายการ
ครุภัณฑ์สําหรับการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งนี้ เพียงแต่ได้รับแจ้งให้ช่วยหารายละเอียดข้อมูลของรายการครุภัณฑ์ทาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ให้เท่านั้น  

ประธาน ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีระยะเวลาดําเนินงานจํากัด จึงได้ขอให้รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ซ่ึงเป็นหัวหน้าโครงการและเป็นอาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารอยู่ด้วย เป็นตัวแทน
หลักสูตรเพื่อร่วมในการพิจารณาจัดทํารายการครุภัณฑ์ครั้งนี้แล้ว 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่าง ๆ 
ประธานขอให้ฝ่ายต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ดังนี้ 
1. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ประจําเดือนสิงหาคม 2554 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบด้วย 
1) สรุปสาระสําคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการ

วิชาการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 
2) สรุปการให้บริการวิชาการ ประจําเดือนสิงหาคม 2554 
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3) จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2555 รวม 4 โครงการ 

4) การจัดโครงการ Lecture Series A จํานวน 3 ครั้ง 
5) การประชุมเตรียมงานโครงการ Open House 2011 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 
6) การประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว ในการเชิญคณาจารย์และนักศึกษา

มาร่วมโครงการ VERNADOC 2011 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สรุปผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ประจําปีงบประมาณ 2554  

รวม 4 หลักสูตร ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบด้วย 
1) หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2554 
3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2554 
4) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2554 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่น ๆ 
  

4.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีทาง
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยท่ีในการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยขอให้ปรับแก้ไขการเขียนปรัชญาหลักสูตรให้เน้นเฉพาะจุดเด่นของหลักสูตร
และมีใจความกระชับและจดจําได้ง่าย ซ่ึงทางหลักสูตรฯได้ดําเนินการปรับแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุมฯแล้ว 
และคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ เวียนพิเศษ/2554 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ได้ให้ความ
เห็นชอบเพื่อนําเรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ ร่วมกับผู้ทรงคณุวุฒิ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ตามท่ีรองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งข้างต้น ให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะทราบเพิ่มเติม ตามเอกสารแจกในที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาแกท่ี่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะด้วย  
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 
 

4.2  กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 6/2554  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554  ฉบับรับรองแล้ว 
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามท่ีทางคณะได้รับการอนุมัติจากสภาสถาปนิก ให้จัดกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ประจําปี 2554  ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษและการอบรม รวม 7 ครั้ง นั้น  ขณะนี้ทาง
คณะได้ดําเนินการจัดไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  บรรยายพิเศษเรื่อง งานสถาปัตยกรรมของ SPACETIME ARCHITECT  
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 วิทยากรโดย คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล 

ครั้งที่ 2 การอบรม เรื่อง ฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม  
  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2554 วิทยากรโดย อ.ดร.ชูพงษ์ ทองคําสมุทร 

โดยในการจัดบรรยายพิเศษครั้งที่ 1 นั้น ได้ผนวกรวมกับกิจกรรมโครงการ Lecture Series A ของคณะด้วย สําหรับ
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง จะใช้ระยะเวลาจัดห่างกันครั้งละประมาณ 2 สัปดาห์ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

 4.3 การประเมินผลการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ได้รับแจ้งผลประเมินการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 

โดยมีจํานวนนกัศกึษาเข้ามาประเมินผ่านระบบรวมทุกรายวิชา เฉลี่ยประมาณร้อยละ 30  ซ่ึงมีข้อสังเกตว่า บางรายวิชา
มีนักศึกษาเข้ามาประเมินน้อยมาก คือ เพียง 1 ราย ซ่ึงจะได้หาวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้นักศึกษาให้ความร่วมมือ
เข้ามาประเมินให้มากขึ้นร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

 4.4  หน่วยงานภายนอกเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะ 
ประธานแจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ทางคณะได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะ

ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอนที่คณะ นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกันถึงแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะและการออกแบบในภูมิภาคอีสานที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

4.5 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม 
ประจําปีงบประมาณ 2554 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะรับการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม ประจําปีงบประมาณ 2554 และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกําหนดการรับการ
ตรวจประเมินดังกล่าว ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. จึงขอเชิญกรรมการประจํา
คณะฯ ทุกท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

 4.6  โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการขับขี่ปลอดภัยโดยเน้นการรณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกกันน็อคสําหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ขอความ



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 6/2554  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554  ฉบับรับรองแล้ว 
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ร่วมมือจากคณะให้ส่งรายชื่อผู้แทนของคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการฯ  โดยขอให้มีผู้แทนท้ังในส่วนของ
นักศึกษาและในส่วนของบุคลากร ซ่ึงในส่วนของนักศึกษา ทางคณะจะส่งรายชื่อรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษาของคณะเป็นผู้แทนร่วม สําหรับในส่วนของบุคลากร ได้รับคําแนะนําจาก
ทางมหาวิทยาลัยฯ ว่าควรเป็นกรรมการจากคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เสนอชื่อกรรมการจรรยาบรรณคณะเพื่อเป็นผู้แทนร่วมในคณะกรรมการโครงการดังกล่าวด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชือ่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นผูแ้ทนร่วมในส่วน
ของบุคลากรคณะ สําหรับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นขับขี่ปลอดภัยใส่หมวก
กันน็อคในครั้งนี้ 
 

 4.7 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าและปลูกป่า 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ในวันที่ 7 กันยายน 2554 คณะกําหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์

ทําบุญสร้างกุศลวันเข้าพรรษา-สถาปัตย์ทอดผ้าป่าต้นไม้และปลูกป่า ถวายพระพรแด่พ่อหลวง แม่หลวงของปวงชน
ชาวไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2  ณ พื้นที่บ้านคําแมด ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 4.8  โครงการ Arch. Show and Share 2011 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ทางคณะได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

ความสําเร็จและความภาคภูมิใจ กลุ่มงานสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2554  Arch. 
Show and Share 2011 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554  ซ่ึงหลังจากนี้ จะมีการคัดเลือกผลงานบางชิน้เพื่อนําไปร่วม
จัดแสดงในงานโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 5 ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ณ 
อาคารวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วย  จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 4.9  การเชิญคณะกรรมการประจําคณะฯ ประชุม 
นายธรรมวัฒน์ อินทจักร แจ้งว่า ด้วยได้รับหนังสือแจ้งในฐานะกรรมการประจําคณะ ให้ไปประชุม

เรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะ ร่วมกับคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะ เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2554 
ท่ีผ่านมา ซ่ึงตนมีความเห็นว่า วิธีการที่เหมาะสมนั้น น่าจะไม่ใช่วิธีการที่คณะกรรมการประจําคณะได้รับเรียกให้ไป
ประชุมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะ   และนอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมก็รวบรัด
ไม่แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมท่ีเพียงพอ จึงขอฝากให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในโอกาสต่อไปด้วย 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงว่า ในการเชิญประชุมดังกล่าว เป็นกระบวนการต่อเนื่องของ
การจดัทําแผนยุทธศาสตร์คณะ  ซ่ึงเดิมไม่ได้รวมกระบวนการจากคณะกรรมการประจาํคณะไว้ด้วย  เนือ่งจากที่ผา่นมา 
คณะกรรมการประจําคณะถูกวางบทบาทเปน็ที่ปรึกษาของคณะ และไม่มีบทบาทเปน็ตัวต้ังตัวตีในการร่างแผน
ยุทธศาสตรค์ณะ  แต่หลังจากที่มีการพูดคุยกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะถึงบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการประจําคณะทีค่วรจะเป็น  ประกอบกบัฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะเห็นว่า เป็นโอกาสทีจ่ะจัดทําแผน
ยุทธศาสตรค์ณะให้เสร็จโดยเร็วย่ิงขึ้น จึงได้เพิ่มกระบวนการแสดงความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจําคณะไว้ใน



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 6/2554  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554  ฉบับรับรองแล้ว 
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กระบวนการร่างแผนยุทธศาสตร์คณะตั้งแต่ต้น โดยเชิญร่วมวางแนวทางก่อนที่แผนจะเป็นตัวเป็นตนมากกวา่นั้น ซ่ึงการ
เชิญนั้นได้ขอให้เลขานุการที่ประชมุคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะ โทรศัพท์เรียนเชิญไปก่อนแล้ว แต่หนังสือ
เชิญประชุมออกล่าชา้ ซ่ึงเป็นรายละเอียดการดาํเนนิการที่ไม่รัดกุม ผู้ปฏิบัติเรียกประชุมผิดพลาด ซ่ึงจะปรับปรงุใน
โอกาสต่อไป  

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 4.10  แผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2555 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ ไชยะกุล และนายธรรมวัฒน์  อินทจักร สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับ

แผนงบประมาณ ประจาํปงีบประมาณ 2555  โดยเกรงว่าหากการพิจารณาลา่ชา้ จะสง่ผลต่อฝ่ายต่างๆ ในการขอใช้
งบประมาณให้เปน็ไปตามนโยบายและแผนของคณะ  

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับจะเร่งดําเนินการต่อไป 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 4.11  ขอให้เร่งรดัการจัดทําแบบมอบหมายงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ ไชยะกุล ขอให้ทางคณะเร่งรัดติดตามการดําเนินการจัดทําเอกสาร

มอบหมายงานของบุคลากรสายผูส้อน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 เนื่องจากขณะนี้ได้ล่วงเลยกําหนดระยะเวลามา
พอสมควรแล้ว  

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   12.00 น.           
           

        
 (นางอโนชา  นนทคุปต์) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอโนชา  นนทคุปต์ 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


